



**ส่วนที่ 3: คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือบริการลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
สำหรับลูกค้านิติบุคคล (K-Biz PromptPay)**

ผู้ขอใช้บริการที่มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการรวมเพื่อธุรกิจคล่องตัวกสิกรไทย และ/หรือสัญญา และ/หรือข้อตกลง และ/หรือใบสมัคร และ/หรือคำขอใช้บริการ และ/หรือใบคำขอเปลี่ยนแปลง ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการผูกบัญชีเงินฝากกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรสำหรับลูกค้านิติบุคคล (K-Biz PromptPay) ("ผู้ขอใช้บริการ") ตกลงใช้บริการลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับลูกค้านิติบุคคล (K-Biz PromptPay) หรือชื่ออื่นที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ("ธนาคาร") โดยตกลงดังนี้

1. ผู้ขอใช้บริการจะต้องจัดทำใบคำขอลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรสำหรับลูกค้านิติบุคคลกับธนาคาร ตามช่องทางและวิธีการที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ ที่สาขาของธนาคาร หรือตัวแทนของธนาคาร โดยผู้ขอใช้บริการสามารถนำเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขอใช้บริการ หรือข้อมูลอื่นใดที่จะมีประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) มาผูกกับบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคาร ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

1.1 บัญชีเงินฝากที่นำมาผูกกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจะต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่มีชื่อผู้ขอใช้บริการเป็นเจ้าของบัญชีเดียว และต้องไม่เป็นบัญชีที่ใช้รับเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) และต้องมีสถานะการใช้บริการเป็นปกติ (Active) เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

1.2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขอใช้บริการ สามารถผูกได้กับบัญชีเงินฝากบัญชีเดียวเท่านั้น เว้นแต่ได้มีการยกเลิกการผูกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด แต่ทั้งนี้ บัญชีเงินฝาก 1 บัญชีสามารถผูกได้กับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 1 หมายเลขหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

1.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจะต้องเป็นหมายเลขที่สามารถตรวจสอบได้จากระบบของกรมสรรพากร หรือระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานราชการที่เป็นผู้กำกับดูแลการออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

2. ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่าการลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ขอใช้บริการได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดครบถ้วน สมบูรณ์และธนาคารได้แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จให้ผู้ขอใช้บริการทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) และ/หรือ SMS ที่ผู้ขอใช้บริการได้ระบุในใบคำขอลงทะเบียนแล้ว

3. ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ลงทะเบียนผูกกับบัญชีสำเร็จแล้ว แทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝากที่ถูกผูกไว้ สำหรับการรับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว หรือการใช้บริการอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

4. ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่า การทำธุรกรรมทางการเงินโดยระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ผูกไว้ ตามวิธีการและเงื่อนไขสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าเป็นการกระทำที่ต้องสมบูรณ์ของผู้ขอใช้บริการ มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการ และผู้ขอใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

5. หากผู้ขอใช้บริการมีการยกเลิกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ผูกไว้ หรือบัญชีเงินฝาก หรือข้อมูลอื่นใดที่ใช้ในการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่แจ้งให้ธนาคารทราบทันที โดยธนาคารไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวหรือรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนที่ธนาคารได้รับแจ้งใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากผู้ขอใช้บริการไม่แจ้งให้ธนาคารทราบและมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะกับธนาคารหรือบุคคลใดก็ตาม ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวทั้งสิ้นทุกประการ

6. ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิยกเลิกการผูกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรกับเลขที่บัญชีที่ผูกไว้ หรือเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากที่ผูก โดยแจ้งให้ธนาคารทราบ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่าการยกเลิกการผูกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรกับเลขที่บัญชีที่ผูกไว้ หรือเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากที่ผูก จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ขอใช้บริการได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารจะแจ้งผลการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการผูกบัญชีสำเร็จให้ผู้ขอใช้บริการทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) และ/หรือ SMS ที่ผู้ขอใช้บริการระบุไว้

7. ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า

7.1 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ผู้ขอใช้บริการเกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อผู้ขอใช้บริการให้ความยินยอม

7.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นที่ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดชำระหนี้) ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

7.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กำหนดให้ธนาคารต้องดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอื่นผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวได้

8. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมว่าธนาคารมีสิทธิระงับชั่วคราว หรือยกเลิกการให้บริการนี้ บางส่วนหรือทั้งหมด เมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยเร็ว ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ ธนาคารมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการนี้ทันทีที่ธนาคารพบเหตุดังกล่าวได้

8.1 บัญชีเงินฝากที่ผูกไว้ถูกปิด ไม่ว่าจะโดยผู้ขอใช้บริการ หรือโดยธนาคาร เนื่องจากบัญชีถูกปรับสถานะเป็นบัญชีขาดการติดต่อ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร หรือโดยบุคคลหรือเหตุอื่นใดก็ตาม

8.2 ธนาคารสงสัยหรือเห็นว่า มีการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ผูกไว้หรือบัญชีเงินฝากที่ผูกไว้ เพื่อหรือในกิจการที่อาจเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลักษณะเป็นธุรกรรมที่อาจผิดกฎหมายหรือในลักษณะที่ผิดปกติหรือเป็นการฉ้อฉล หรือทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย หรืออาจมีผู้บุกรุก (Hacker) ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือมีการกระทำที่มีขอบข่ายกฎหมายโดยประการใดๆ หรือผู้ขอใช้บริการปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

9. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามกำหนดเวลาและอัตรา ที่ธนาคารประกาศกำหนด โดยธนาคารสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตามอัตราที่ ธนาคารกำหนดเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการทุกบัญชีที่มีอยู่กับธนาคารได้ทันที ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นได้ เนื่องจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการไม่มีเงินเพียงพอ หรือไม่สามารถหักเงินในบัญชีเงินฝากได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ผู้ขอใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนได้ ทั้งนี้ จนกว่าธนาคารจะสามารถ หักเงินค่าธรรมเนียมการให้บริการที่ค้างชำระนั้นจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการได้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หรือผู้ขอใช้บริการได้ชำระ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

10. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารใช้ข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในการปรับปรุงข้อมูลในระบบของธนาคารให้เป็นปัจจุบัน

11. บรรดาหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าวใดๆ ที่ธนาคารได้ส่งให้ผู้ขอใช้บริการตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคารนั้น ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) หรือบริการข้อความสั้น (SMS) หรือช่องทางอื่นใดตามที่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งไว้กับธนาคาร ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ขอใช้บริการโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีผู้รับไว้ หรือไม่และแม้ว่าส่งให้ไม่ได้เพราะย้ายที่อยู่หรือที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนไปโดยไม่ได้แจ้งการย้าย เปลี่ยนแปลง หรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือให้ธนาคารทราบก็ดีหรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ตามที่ระบุไว้แล้วไม่พบก็ดี ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้รับและทราบ หนังสือ จดหมาย หรือคำบอกกล่าวดังกล่าวแล้วโดยชอบ

ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และตกลงชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ ตามที่ธนาคารกำหนดและแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยประกาศเป็นการทั่วไปผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และที่ธนาคารจะกำหนดขึ้นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามที่ธนาคารเห็นสมควรทุกประการ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ด้วย